

Số: /BC-SVHTTDL

Lai Châu, ngày tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả Khảo sát tình hình hoạt động và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Công văn số 2935/UBND-VX ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Để thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển du lịch các tháng cuối năm 2021, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh) đã xây dựng Kế hoạch và phối hợp với UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ khảo sát tình hình hoạt động kết hợp với kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại một số điểm du lịch trên địa bàn từ ngày 23/9/2021 đến ngày 30/9/2021. Kết thúc đợt khảo sát, kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả với các nội dung sau:

1. Về tình hình hoạt động tại các điểm du lịch

Trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đa số các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đều dừng hoạt động do không có khách và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Tại các điểm du lịch cộng đồng: Sau thời gian dài không đón khách, một số điểm du lịch cộng đồng như Bản Thảm huyện Tam Đường; bản Vàng Pheo huyện Phong Thổ cảnh quan môi trường ít được chỉnh trang, cơ sở vật chất của các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng có phần xuống cấp. Các điểm còn lại như Bản Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ; Bản Lao Chải và bản Sỉ Thâu Chải huyện Tam Đường, cảnh quan môi trường và các cơ sở vật chất của các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn được duy trì tương đối tốt và luôn sẵn sàng đón khách trở lại.

- Tại các Khu du lịch do doanh nghiệp đầu tư như: Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn; Khu cầu kính rồng mây hiện có cơ sở vật chất tương đối hoàn thiện và 100% cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động của các Khu du lịch này đã được tiêm vaccine phòng dịch Covid - 19 để sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có khách do việc đi lại giữa các tỉnh, thành phố hiện nay vẫn rất hạn chế và phát sinh thêm nhiều chi phí khi qua các tỉnh đều phải thực hiện Test hoặc xét nghiệm Covid -19. Mặt khác tại các Khu du lịch

này cũng chưa thu hút được khách du lịch nội tỉnh do cả hai Khu du lịch này đều nằm ngoài chốt kiểm soát Covid - 19 số 1 (xã Sơn Bình - Tam Đường) vì vậy khi khách nội tỉnh lên khu vực này và quay lại vẫn phải thực hiện khai báo y tế và Test Covid - 19 như người ngoài tỉnh vào.

- Công tác chuẩn bị các điều kiện phục hồi du lịch:

Sau khi hoạt động du lịch được phép hoạt động trở lại theo Công văn số 2935/UBND-VX, ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, UBND các huyện đã tích cực chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ cho các điểm du lịch cộng đồng chỉnh trang cảnh quan môi trường, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định để sẵn sàng chuẩn bị đón khách du lịch trong điều kiện mới.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, hộ gia đình đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tạo ra các sản phẩm du lịch mới sẵn sàng đón khách trong thời gian tới như: Khu du lịch suối nước nóng Vàng Pó huyện Phong Thổ dự kiến hoàn thiện và đón khách từ tháng 11/2021; Khu Đồi Thông và Khu vui chơi Love Hill tại thị trấn Than Uyên đã hoạt động từ tháng 10/2021; Khu làng cá Thảm Phé xã Mường Kim, huyện Than Uyên... tiếp tục được các hộ gia đình đầu tư thêm du thuyền và các homestay sẵn sàng đón khách trong các tháng cuối năm 2021.

2. Về công tác phòng chống dịch Covid - 19

Chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý chuyên ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng dịch Covid -19 nên hầu hết người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các khu, điểm du lịch đều nhận thức và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Qua kiểm tra cho thấy tại các điểm du lịch cộng đồng; cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu điểm du lịch được kiểm tra đều có biển hướng dẫn thực hiện thông điệp 5k; có bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn và tạo mã QR điểm đến để nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Một số cơ sở còn thiếu biển hiệu hoặc chưa tạo mã QR điểm đến đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở và hướng dẫn thực hiện theo quy định.

3. Đánh giá chung.

- Kết quả đạt được:

Mặc dù các điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chịu ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn từ các đợt dịch Covid -19, nhưng với sự hỗ trợ, tư vấn định hướng của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, các khu điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn duy trì cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục đầu tư mới các sản phẩm du lịch như: Khu du lịch suối nước nóng Vàng Pó, các điểm vui chơi, du lịch cộng đồng tại huyện Than Uyên...qua đó góp phần từng

bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch; sẵn sàng phục hồi và phát triển trở lại khi dịch bệnh covid được kiểm soát.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát kiểm tra và được các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch du lịch chấp hành tốt.

- Tồn tại hạn chế:

Ngoài Khu du lịch cầu kính Rồng mây; Khu du lịch đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn và một số điểm du lịch cộng đồng có lợi thế (Sin Suối Hồ, Si Thâu Chải, Lao Chải) nhìn chung cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch tại của tỉnh vẫn phát triển chậm, thiếu các dự án đầu tư lớn và các dịch vụ bổ sung cho du lịch như: vui chơi giải trí, khu ẩm thực, khu mua sắm, khu giao lưu văn hóa nghệ thuật...để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hệ thống giao thông đến các điểm du lịch cộng đồng chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là tuyến đường từ trung tâm xã Thèn Sin lên bản du lịch Sin Suối Hồ đã xuống cấp, đi lại rất khó khăn, nhưng chưa được sửa chữa cải tạo đã ảnh hưởng rất lớn đến việc quảng bá và thu hút khách du lịch.

Sản phẩm du lịch, quà lưu niệm còn hạn chế, ít tính đặc trưng và không có khả năng cạnh tranh nổi trội so với các tỉnh trong khu vực. Chưa khai thác được hết các truyền thống văn hóa đặc sắc tốt đẹp của các dân tộc thiểu số để phát triển thành sản phẩm du lịch văn hóa có sức hút đối với khách du lịch.

4. Một số đề xuất kiến nghị

- Nội dung kiến nghị với UBND tỉnh.

+ Tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư mới, tu bổ hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá và thu hút du khách đến với Lai Châu.

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đang thực hiện khảo sát và đăng ký đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động khảo sát, đầu tư theo đúng tiến độ đăng ký để tạo các điểm nhấn cho du lịch Lai Châu.

- Nội dung kiến nghị với UBND các huyện.

+ Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ cho các điểm du lịch cộng đồng thực hiện tốt công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng phương án phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định để sẵn sàng phục hồi, phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới.

+ Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện công tác khảo sát, lập dự án đầu tư các khu, điểm du lịch trên địa bàn theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương có phương án ưu tiên tiêm Vaccine phòng Covid - 19 cho người dân tại các điểm du lịch cộng đồng khi thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:

- Đ/c Tổng Thanh Hải - PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển du lịch tỉnh (B/c);
- UBND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng VH&TT các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên;
- Lưu: VT, QL DL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Kháng